

พพ 25 ขบ ๒๕ ๗ 41

ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2545 •

ชายไทยเรีงร่า

'กระชายดำ'

มาแรงแซงโหวะกร้า!

ในห้วงไม่กี่ปีมานี้กระแสสมุนไพรไทยมาแรงที่สุดสุด ประกอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ ก็ส่งเสริมสนับสนุนให้นำภูมิปัญญาไทยเหล่านี้มาเผยแพร่ ทำให้ประชาชนหันมานิยมอุปโภคบริโภคสมุนไพรกันมากขึ้น

ภาวิณีเย์ เจริญยิ่ง

สมุนไพรตัวหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขานถึงก็คือ "กระชายดำ" เพราะมีสรรพคุณขึ้นชื่อลือชาในเรื่องเพิ่มพลังทางเพศ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า "สมุนไพร" แต่ก่อนอาจจะหารับประทานกันได้ยากแต่ยามนี้ปลูกกันเป็นพืชเศรษฐกิจไปแล้ว โดยเฉพาะที่ จ.เลย เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี นครสวรรค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดมักนิยมแนะนำ

เพศเพิ่มขึ้น แก้วปวดเมื่อย ขับปัสสาวะ ขับลม รักษาโรคความดันโลหิตสูง ขยายหลอดเลือดหัวใจ โรคเกาต์ โรคกระเพาะอาหาร สตรีประจำเดือนมาไม่ปกติ การรับประทานนั้นหากไม่ใช่คอเหล้า ที่มักนำไปดองกับเหล้าขาว ก็หันเป็นขิงๆ นำไปตากแห้งแล้วมาต้มน้ำรับประทานก็



ให้เกษตรกรปลูก เพราะเป็นพืชที่มีขนาดและราคาดี ว่ากันว่าบางช่วงขาดตลาดขายกันได้ถึง กิโลกรัมละ 500-600 บาทเลยทีเดียว ทั้งที่ปกติราคา 100-300 บาท

กระชายดำนั้นมีสรรพคุณหลายอย่างทั้งบำรุงกำลัง เพิ่มฮอร์โมนทำให้สมรรถภาพทาง



“...แคปซูลที่มีส่วนผสมของกระชายดำเพื่อ
ช่วยคุณผู้ชายให้มีความมั่นใจในทุกสถาน
การณ์นั้น ในประเทศไทยยังไม่มีวางขาย
รอการเปิดตัวในเร็วๆ นี้ ฉะนั้นต้องอดใจรอ
ต่อไป ช่วงนี้ก็รีบประทานกระชายดำสูตร
ไทยๆ ไปก่อน ซึ่งหาซื้อได้ไม่ยาก...”

ได้(เหล่านี้เป็นข้อความที่ผู้ชายเขียนติดไว้ในถุงบรรจุกระชายดำ)

บางตำราบอกให้นำหัวกระชายดำหันตากแห้ง สดก็ได้ ไปตอกกับน้ำผึ้งแท้ 7 วัน เทต้มก่อนนอนวันละ 2 ครั้ง อาการมะเขือเผาภิจะทุเลา หรืออาจจะนำผงกระชายดำมาผสมกับน้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นลูกกลอนก็ได้

ด้วยสรรพคุณเหล่านี้ชาวเขาจึงปลูกกันมาแต่โบราณกาล ขณะที่ชาวพื้นราบเพิ่งตื่นตื่นกับกระแสดมสมุนไพรไทยไม่กี่ปีมานี้เอง โดยเฉพาะบรรดาคุณผู้ชายที่เริ่มรู้ว่าอ่อนเปลี้ยเพลียงแรงไม่ชู้ชาเหมือนสมัยหนุ่มๆ พอรู้ว่ากินแล้วเพิ่มพลังอย่างว่า เลยชวนชายชื่อกันใหญ่ เนื่องจากราคาไม่แพง มีเงินเป็นสิบเป็นร้อยก็หาซื้อกันได้ ทำให้ตลาดกระชายดำมาแรง เพราะจะไปหาซื้อโวอะกร้าก็สุราคาไม่ไหว

พ่อค้ารายหนึ่งลงทุนมาขายกระชายดำในงานเกษตรที่เพิ่งเสร็จไปหมาดๆ สอบถามได้ความว่า ส่วนใหญ่ลูกค้าล้วนเป็นผู้ชาย ปีที่แล้วพรรคพวกมาขายได้กำไรเป็นหมื่นๆ ปีนี้จึงนำมาขายบ้าง ซึ่งที่ จ.เลยนั้นปลูกกันมาก นายพลตำรวจคนหนึ่งเกษียณจากราชการแล้วก็ลงทุนทำไร่กระชายดำหลายร้อยไร่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซง ต.सानตม อ.ภูเรือ จ.เลย ก็ได้นำกระชายดำมาแปรรูปเป็นผงพร้อมขงต้ม ซึ่งทางกลุ่มบอกเล่าสรรพคุณว่า เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงธาตุ บำรุงร่างกาย บำบัดอาการกามตายด้านของชาย รักษาโรคปวดข้อ รักษาภูมิแพ้ ขับพิษต่างๆ ในร่างกาย มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ รักษาโรคท้องร่วง บิด รักษาโรคกระเพาะอาหาร เบาหวาน และบำรุงหัวใจ

อย่างไรก็ตาม ถ้าไปถามนักวิชาการ ยังไม่เห็นมีใครยืนยันถึงสรรพคุณทางเพศเช่นนั้น ได้แต่บอกเป็นนัยๆ ว่าเป็นยาอายุวัฒนะ กระตุ้นประสาททำให้กระชุ่มกระชวย และบำรุงกำลัง

4 เรื่องนี้ นายเปรมปรี ฒ สงขลา บรรณาธิการวารสารทะเลเกษตร ให้ข้อมูลในระหว่างการอภิปรายเรื่อง "การคุ้มครองพันธุ์พืชไทย ปัญหาใหญ่ของชาติ" เมื่อเร็วๆ นี้ ในงานประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) ว่านักวิจัยไทยร่วมกับนักวิจัยสหรัฐ ได้ผลิตสมุนไพรไทย ซึ่งมีกระชายดำรวมอยู่ด้วยผลิตเป็นแคปซูล วางขายที่สหรัฐเม็ดละ 250 บาท สรรพคุณแทนโวอะกร้า ผลิตมาได้สองสามปีแล้ว วัตถุประสงค์ล้วนนำไปจากไทยและบางส่วนปลูกที่ประเทศลาว ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย กระชายดำนั้นปลูกกันมากที่สุด

จ.เลย แถว อ.ภูเรือ เมื่อนำไปทำไวน์กระชายดำใครได้ลิ้มชิมรสจะบอกได้ว่าไวน์แดงที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสทำอะไรไม่ได้เลย สีแดงเหมือนไวน์แดง ขณะนี้ที่ จ.เชียงราย ผลิตขายขวดละ 500 บาท

แคปซูลที่มีส่วนผสมของกระชายดำเพื่อช่วยคุณผู้ชายให้มีความมั่นใจในทุกสถานการณ์นั้น ในประเทศไทยยังไม่มีวางขาย รอกการเปิดตัวในเร็ววัน นี้ ฉะนั้นต้องอดใจรอต่อไป ช่วงนี้ก็รีบประทานกระชายดำสูตรไทยๆ ไปก่อน ซึ่งหาซื้อได้ไม่ยาก กลุ่มแม่บ้านหลายแห่งก็นำมาแปรรูปเป็นผงเพื่อสะดวกในการดื่ม นับเป็นสมุนไพรที่โดดเด่นตัวหนึ่งที่เดียว

ในงานอภิปรายเดียวกัน **ดร.อนุก ศิลปพันธุ์** รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ฉายภาพโดยรวมว่า แม้ประเทศไทยมี พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 แต่ยังไม่มีความหมายลูกออกมาทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งในแต่ละปีมูลค่าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมทั้งพืชไร่และพืชสวนตกประมาณ 400-500 ล้านบาท ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรสูญเสียโอกาสในการผลิตเมื่อใช้พันธุ์ลูกผสมปลอมปน และไม่พอใจให้ผู้ลงทุนรายใหญ่เข้ามาปรับปรุงพันธุ์ ที่สำคัญทำให้ภาพพจน์ของไทยไม่ดี อย่างนักลงทุนได้หันต้องการที่หลายพันไร่เพื่อปลูกกล้วยไม้ แต่ก็ไม่กล้าเข้ามาลงทุนเพราะกลัวไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องพันธุ์ลูกผสม ทั้งนี้ พืชที่มีแนวโน้มถูกละเมิดสิทธิเมล็ดพันธุ์ผสม อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะเขือเทศ และแตงโม

ส่วน **ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก** ที่ปรึกษาศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาข้าวหอมมะลิ 105 ที่ถกกันว่านักวิจัยสหรัฐจะนำไปจดสิทธิบัตรนั้น เท่าที่ตรวจสอบเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชจะมีผลบังคับใช้ อีกทั้งใน พ.ร.บ.ดังกล่าวระบุไว้ด้วยว่า การนำพันธุ์พืชไปเพื่อศึกษาวิจัยไม่มีบทลงโทษแต่อย่างใด กรณีนี้ตนอยากเสนอว่าควรใช้วิธีการเจรจากับทางสหรัฐดีกว่า หากเจรจาไม่สำเร็จแล้วให้ใช้การฟ้องร้องเป็นวิธีสุดท้าย

ขณะที่ **ดร.สุวิษ วรรณไกรโรจน์** ภาควิชา

พืชสวน คณะเกษตร มก. แลว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐนำชาวต่างประเทศไปดูการเพาะพันธุ์และให้นำเอาพันธุ์กลับไปปรับปรุง รู้ทั้งรู้ว่าไทยมี พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชอยู่ ทำไมข้าวหอมมะลิจึงไปปลูกที่กัมพูชา อีกหน่อยไทยคงหาหนะถ้าไม่ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ใครเข้ามาเอาพันธุ์พืชไป

"พันธุ์พืชของไทยถูกนำออกไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะที่ออสเตรเลีย ในรูปการให้ทุนวิจัยทำปริญญาโท-เอก หลังจากนั้นออสเตรเลียก็นำพันธุ์ไปปรับปรุงใหม่จนได้ดีกว่าเดิมและมีเทคโนโลยีการผลิตการเก็บเกี่ยวที่ทันสมัยจนไทยสู้ไม่ได้"

ดร.สุวิษกล่าวอีกว่า ขณะนี้บ้านเรานำพันธุ์พืชจากต่างประเทศเข้ามาในลักษณะการทำสัญญา และมีชาวต่างประเทศจำนวนหนึ่งที่เห็นว่าคนไทยโง่ รู้ว่าไทยไม่มีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช มีชาวไต้หวันมาหลอกมูลนิธิโครงการหลวงเรื่องเบญจมาศ หน้าวัว ทั้งที่ไม่ใช่เจ้าของพันธุ์ตนรู้สึกอึดอัดใจมาก ขนาดโครงการหลวงยังถูกหลอกได้ ชาวบ้านก็งงเจงเหมือนกัน

สรุปแล้วเส้นทางกระชายดำยังสดใสอีกนาน และเมื่อไหร่กระชายดำแคปซูลสูตรที่ใช้แทนโวอะกร้าส่งมาขายเมืองไทย เชื่อว่าพวกเห่อของนอกคงต้องเสียเงินซื้อพิสูจน์ความขลังแน่นอน